

**BỘ Y TẾ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **2825** /BYT - KCB  
V/v Hướng ứng Ngày thế giới không  
thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia  
không thuốc lá 25-31/5/2014

*Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2014*

Kính gửi: Các Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương

Theo Điều tra Toàn cầu về sử dụng thuốc lá năm 2010, tại Việt Nam trung bình cứ 2 nam giới trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) thì có một người hút thuốc. Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra các bệnh như ung thư phổi, đột quỵ, mạch vành, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, là những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nam giới Việt Nam. Hơn 90% các ca mắc ung thư phổi ở nam giới Việt Nam có liên quan đến sử dụng thuốc lá. Bên cạnh các tổn thất về sức khỏe, sử dụng thuốc lá còn gây ra tổn thất về kinh tế. Tại Việt Nam, nghiên cứu năm 2011 của trường Đại học Y tế Công cộng cho thấy chi phí điều trị và các tổn thất do tử vong, ốm đau, mất khả năng lao động mới chỉ cho 5 bệnh (trong số 25 bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá) là hơn 23.000 tỷ đồng một năm.

Để giảm thiểu tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội và môi trường, ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Luật PCTH thuốc lá). Luật PCTH thuốc lá có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013, quy định các biện pháp nhằm giảm nhu cầu sử dụng, các biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và các điều kiện đảm bảo để phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, tăng thuế thuốc lá là một biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả được quy định tại Điều 4 của Luật PCTH thuốc lá.

Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới chọn chủ đề “TĂNG THUẾ THUỐC LÁ”, mục đích nhằm kêu gọi các quốc gia thực hiện chính sách thuế và giá các sản phẩm thuốc lá như một biện pháp hiệu quả để giảm tiêu thụ thuốc lá, giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do sử dụng thuốc lá. Bằng chứng từ các nước cho thấy thuế thuốc lá ở mức cao rất có hiệu quả trong việc giảm sử dụng thuốc lá, đặc biệt là trong nhóm đối tượng có thu nhập thấp và thanh thiếu niên, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng thế giới (WB), để kiềm chế có hiệu quả việc sử dụng thuốc lá, thuế thuốc lá tại Việt nam phải chiếm từ 65-70% giá bán lẻ (thuế thuốc lá hiện nay ở Việt Nam chỉ chiếm khoảng 42% giá

